



Title :	ทรงตั้งทไทย ๒๖๖๖๖๖ (๒)
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	กรุงเทพธุรกิจ หน้า 8
Date :	วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

จรรยาบรรณ ดลประสิทธิ์ หรือบ๊อบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวถึงเบื้องหลังไอเดียการนำเสนอตั้งกล่าวว่ามีแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์จริง และการสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว ซึ่งส่งผลให้ต้องการจะทำคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก เพราะจะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่ทำ โดยรูปการนำเสนอคลิปนี้ ทีมงานเลือกใช้วิธีการสื่อโดยไม่ต้องพูด ส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็สามารถดูคลิปนี้แล้วเข้าใจ

จรรยาบรรณ ผ่าไปถึงทุกคนว่า การบังคับให้เรียนในสิ่งที่จำเจอยู่ตลอดนั้นไม่ช่วยอะไร และไม่ได้ส่งผลดีกับใคร เด็กที่เรียนจบออกมาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่จะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่มีจินตนาการสูงกว่า

นอกจากนี้ ทางไอลวยังเปิดให้มีรางวัล "Popular Vote" ซึ่งตัดสินจากยอดการกดไลค์ของชาวเน็ตบนเฟซบุ๊ก ผลปรากฏว่า คลิปที่ได้รางวัลนี้คือเรื่อง "เพื่อ..." ผลงานของทีม Endless dream ประเภทมัธยมศึกษา ซึ่งนำเสนอแนวคิดของเด็กมัธยมที่ฝันอยากให้การศึกษไทยมีความหลากหลาย ตั้งคำถามกับการบังคับให้แต่งเครื่องแบบไปโรงเรียน และเสนอให้โรงเรียนจัดเวลาว่างในช่วงบ่ายเพื่อทำกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อพัฒนาตัวเองด้วย

ธัญวรรณ์ ชูภู ม.4 โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี จากทีม Endless Dream กล่าวถึงแนวคิดการทำคลิปนี้ว่า พวกเขาเองถึงปัญหาที่เจอในชีวิตประจำวัน แล้วอยากให้ผู้ใหญ่เห็นปัญหาที่พวกเขาได้พบเจอ เช่น ปัญหาการเรียนหนัก และตารางเรียนที่ไม่มีเวลาว่าง

"เราอยากเสนอให้มีกิจกรรมเพิ่มในโรงเรียน เช่น การร้องเพลง การเต้น การอ่านหนังสือ หรือเล่นกีฬา ตามที่แต่ละคนชอบ หวังว่าคลิปของเราจะช่วยกระตุ้นให้คนที่ได้ดูช่วยกันคิดถึงความเป็นไปได้ รวมทั้งคุณครูและผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย"

ธัญวรรณ์ เอ่ย

ความเห็นของหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัล อย่าง **ลำยอง เตียสกุล** ได้สะท้อนมุมมองว่า ปัจจุบันนโยบายด้านการศึกษาถูกกำหนดโดยรัฐส่วนกลางทั้งหมด ไม่มีการมีส่วนร่วมจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหรือจากฝ่ายไหนเลย พอผ่านมาสืบปรัฐก็บอกว่าเราต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง คลิปที่เข้าประกวดทั้งหมดเป็นเหมือนเวทีคู่ขนานเพื่อจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับนโยบายที่กำลังคุยกันอยู่ในขณะนี้

เมื่อดูคลิปของผู้เข้าประกวดแล้วเห็นภาพรวมว่าคนรุ่นใหม่ยังอยู่ในความฝัน เพราะแต่ละไอเดียนั้นก็กล้าที่จะฝัน ซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละคนพยายามที่จะลากความฝันออกมาให้เป็นความจริง สังเกตได้จากหลายๆ คลิปที่มีการเรียกร้องไปยัง "คนๆ นั้น" หรือเรียกร้องไปยัง "ระบบ"

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามชมคลิปวิดีโอและบรรยากาศงานฉายคลิปวิดีโอได้ที่ facebook : iLawClub